

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 33,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	10,617,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,871,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	3,435,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหารท้องถิ่น ได้แก่ นายกององค์การบริหารส่วนตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามอัตราที่กำหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน นายกององค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด) มีรายละเอียดดังนี้</p> <p>(1) เงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในอัตราเดือนละ 20,400 บาท เป็นเงิน 244,800 บาท</p> <p>(2) รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในอัตราเดือนละ 11,220 บาท จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 269,280 บาท</p>		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล/รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามอัตราที่กำหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน นายกององค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด) มีรายละเอียดดังนี้</p> <p>(1) ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อัตราเดือนละ 1,750 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท</p> <p>(2) ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อัตราเดือนละ 880 บาท จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 21,120 บาท</p>		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหาร ได้แก่ นายกององค์การบริหารส่วนตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามอัตราที่กำหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน นายกององค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด) มีรายละเอียดดังนี้</p> <p>(1) ค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อัตราเดือนละ 1,750 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท</p> <p>(2) ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อัตราเดือนละ 880 บาท จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 21,120 บาท</p>		

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค้การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองค้การบริหารส่วนตำบล ตามอัตราที่กำหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค้การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค้การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค้การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค้การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค้การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค้การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค้การบริหารส่วนตำบล โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด) มีรายละเอียดดังนี้</p> <p>- ค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค้การบริหารส่วนตำบล อัตราเดือนละ 7,200 บาท จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 86,400 บาท</p>		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค้การปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,750,400 บาท
<p>กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน นายกองค้การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค้การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค้การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค้การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค้การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค้การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค้การบริหารส่วนตำบล โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด) มีรายละเอียดดังนี้</p> <p>(1) ค่าตอบแทนประธานสภาองค้การบริหารส่วนตำบล อัตราเดือนละ 11,220 บาท เป็นเงิน 134,640 บาท</p> <p>(2) ค่าตอบแทนรองประธานสภาองค้การบริหารส่วนตำบล อัตราเดือนละ 9,180 บาท เป็นเงิน 110,160 บาท</p> <p>(3) ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค้การบริหารส่วนตำบล อัตราเดือนละ 7,200 บาท จำนวน 28 อัตรา เป็นเงิน 2,419,200 บาท</p> <p>(4) ค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค้การบริหารส่วนตำบล อัตราเดือนละ 7,200 บาท เป็นเงิน 86,400 บาท</p>		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,436,580 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,125,680 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ปลัดองค้การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค้การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าสำนักงานปลัด, บคคการ, นักพัฒนาชุมชน, เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป, เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน, นิติกร, เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน, เจ้าพนักงานธุรการ, เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, หรือตำแหน่งอื่นตามแผนอัตรากำล้ง 3 ปี (พ.ศ. 2555-2557) พร้อมเงินปรับปรุงประจำปี ตามตำแหน่ง และอัตราที่ ก.อบต. กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	315,060 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว,เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ(พ.ส.ร.), ค่าตอบแทนพิเศษ และหรือเงินเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลรับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัต้เฉพาะตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งฯ ให้แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด, บคคการ, นักพัฒนาชุมชน, เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป, เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน, นิติกร, เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน, เจ้าพนักงานธุรการ, เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, หรือตำแหน่งอื่นตามแผนอัตรากำล้ง 3 ปี (พ.ศ. 2555-2557) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	218,400 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของปลัดองค้การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค้การบริหารส่วนตำบลและหัวหน้าสำนักงานปลัดองค้การบริหารส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนตำบลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตรากำล้งประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)</p>		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	237,360 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำของสำนักงานปลัด ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร, นักพัฒนาชุมชน พร้อมเงินปรับปรุงประจำปี จำนวน 2 อัตรา ตามบัญญัติกำหนดตำแหน่งที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)</p>		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	136,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำของสำนักงานปลัด ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร, นักพัฒนาชุมชน โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	833,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของสำนักงานปลัด ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา คนงานเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 อัตรา คนงานทั่วไป และหรือ ตำแหน่งอื่นๆ ที่กำหนดในรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (พ.ศ. 2556-2559) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	570,960 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของสำนักงานปลัด ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา คนงานเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 อัตรา คนงานทั่วไป และหรือตำแหน่งอื่นๆ ที่กำหนดในรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (พ.ศ. 2556-2559) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)		
งบดำเนินงาน	รวม	2,579,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	219,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น เงินรางวัลตาม พรบ.จรรยาบรรณ, ประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนตำบลเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่างๆ ให้แก่ ข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ที่ได้รับคำสั่งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ องค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	49,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อบ้านของข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบล ตามสิทธิที่เบิกได้ตามระเบียบฯ กำหนด จำนวน 2 อัตรา เดือนละ 4,100 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบล และผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้บริหาร ข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)		

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,390,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	580,000 บาท
<p>1. ค่าจ้างเหมาบริการจำนวน300,000บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าอัดภาพ ค่าเย็บปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ค่าจ้างเหมาบริการ ต่างๆ เช่น กำจัดปลวก ค่าบริการติดตั้งโทรศัพท์สำนักงาน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเก็บเอกสาร หรือค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน ฯลฯ</p> <p>2. ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆจำนวน250,000บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของผู้บริหารท้องถิ่น ,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ฯลฯ</p> <p>3. ค่าใช้จ่ายในการจ้างนักเรียน/นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียนจำนวน30,000บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างนักเรียน/นักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียนและวันหยุด เพื่อให้มีงานทำ สร้างรายได้ให้กับนักเรียนนักศึกษา และลดรายจ่ายผู้ปกครอง และให้นักเรียนนักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 52 ลำดับที่ 8</p> <p>ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงินที่ตั้งงบประมาณไว้ สำหรับรายจ่ายประเภทรายจ่ายที่ได้มาซึ่งบริการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)</p>		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	150,000 บาท
<p>2.1 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล/คณะบุคคล จำนวน50,000บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญหรือของที่ระลึก ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรองทั้งค่าบริการ ฯลฯ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง การต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มานิเทศตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)</p> <p>2.2 ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมต่างๆ จำนวน50,000บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมต่างๆ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญหรือของที่ระลึก ค่าพิมพ์เอกสาร และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรองทั้งค่าบริการ ฯลฯ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองในการประชุม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)</p> <p>2.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆจำนวน50,000บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันเปี่ยมพระราช การปกป้องสถาบันสำคัญแห่งชาติ ฯลฯ โดยจ่ายเป็น ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ ป้ายสัญลักษณ์ ดอกไม้รูปเทียน ค่าพานพุ่มถวายสักการะ พวงมาลา ค่าดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวงดุริยางค์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)</p>		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	300,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของสำนักงานปลัด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)</p>		
2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี	จำนวน	150,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี เช่น ค่าจัดซื้อไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ยืนต้น ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 198 ลำดับที่ 1 (สำนักงานปลัด)</p>		
3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามกิจกรรม 5 ส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามกิจกรรม 5 ส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญหรือของที่ระลึก ค่าทัศนศึกษาดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 176 ลำดับที่ 22 (สำนักงานปลัด)</p>		

4. ค่าวารสาร	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์ ค่ารายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี และวารสารต่างๆ ของหมู่บ้านและสำนักงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)		
5. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้บริหารท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสียหายจำเป็นต้องบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ในวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีดเครื่องปรับอากาศ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ โต๊ะ เก้าอี้ ลำโพงเครื่องเสียง และครุภัณฑ์อื่น ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบหรือในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)		
ค่าวัสดุ	รวม	605,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ตรายาง สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ แบบพิมพ์ หมึก ธงชาติ กระดาษ ไม้ทาบบอร์ด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น จัดซื้อฟิวส์ สายไฟ สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ไฟฉาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น จัดซื้อแปรง กระดาษชำระ ถ้วยชาม แก้วน้ำ ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างห้องน้ำ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น สวานไฟฟ้า ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ค้อน ตะปู ติ่ม เหล็กเส้น อิฐ ทราย ปูนซิเมนต์ ท่อน้ำ และอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ โถส้วม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องอะไหล่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เช่น หม้อเบตเตอร์ หัวเทียน ยางนอก ยางใน กระบอก ใสกรอง ฯลฯ ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ถ่าน ฯลฯ สำหรับใช้กับรถตัดหญ้า รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องจักรกล เครื่องมือต่างๆ ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล สรรภิก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุ เช่น สี โฟม กระดาษ ผ้าเขียนป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์ สิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุ เช่น สี โฟม กระดาษ ผ้าเขียนป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์ สิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	365,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับอาคารสำนักงาน อาคารสิ่งปลูกสร้างอื่นรวมถึงทรัพย์สินต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล สรรภิก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)		

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับอาคารสำนักงาน อาคารสิ่งปลูกสร้างอื่นรวมถึงทรัพย์สินต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสารภี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ทั้งภายในท้องถิ่นและทางไกลภายในประเทศ และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ สำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลสารภี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่า ตู้ไปรษณีย์ของอบต. ฯลฯ สำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลสารภี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรสาร ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าธรรมเนียม ค่าสมาชิกในการใช้บริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)		
งบลงทุน	รวม	139,800 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	139,800 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1. ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 20,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ เป็นเครื่องทำลายเอกสารแบบทำลาย 10 แผ่น ช่องใส่กระดาษกว้างไม่น้อยกว่า 240 มิลลิเมตร ทำลายเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10 แผ่น ขนาดกระดาษที่ย่อยไม่กว้างกว่า 4 มิลลิเมตร ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 165 ลำดับที่ 13 (สำนักงานปลัด)		
2. ค่าจัดซื้อเครื่องขัดพื้น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขัดพื้น จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 20,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว ใช้ไฟฟ้า ราคาพร้อมอุปกรณ์ ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 169 ลำดับที่ 26 (สำนักงานปลัด)		
3. ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้ ๆ ละ 5,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตู้เหล็กเก็บเอกสารนี้เป็นกระจกใสบานเลื่อน เหล็กหนา 0.15 มิลลิเมตร ขนาด 3 ฟุต กว้าง 91.5 เซนติเมตร สูง 88 เซนติเมตร ลึก 40.6 เซนติเมตร ตั้งตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ได้กำหนดอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 163 ลำดับที่ 1 (สำนักงานปลัด)		
4. ค่าจัดซื้อตู้เอกสารเหล็ก 4 ลินซ์	จำนวน	6,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารเหล็ก 4 ลินซ์จำนวน 1 ตู้ ๆ ละ 6,800 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตู้แสดงสินค้า กว้าง 120 เซนติเมตร สูง 200 เซนติเมตร ลึก 0.60 เซนติเมตร ตั้งตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ได้กำหนดอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 164 ลำดับที่ 5 (สำนักงานปลัด)		

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

- | | | |
|---|-------|------------|
| 1. ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง | จำนวน | 9,500 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 9,500 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย เครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 30 ซีซี. พร้อมใบมีด ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 167 ลำดับที่ 16 (สำนักงานปลัด)</p> | | |
| 2. ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น | จำนวน | 13,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 13,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็นชนิดสูบร้อน เครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า 3.5 แรงม้า รัศมีตัดหญ้ากว้างไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 167 ลำดับที่ 16 (สำนักงานปลัด)</p> | | |
| 3. ค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ | จำนวน | 50,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ จำนวน 1 เครื่องๆละ 50,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ ซอฟต์แวร์ขนาด 10*54 สารกรองคาร์บอน คุณสมบัติของคาร์บอนดูดซับอินทรีย์ กลิ่น สี ความขุ่น โคลน ซอฟต์แวร์ขนาด 10*54 สารกรองเรซิน คุณสมบัติของเรซิน ดักจับหินปูน ถังสต็อกน้ำมี UV 8% 1,000 ลิตร ขาดถัง และลูกกลอยไฟฟ้า พร้อมการติดตั้ง ตั้งตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ได้กำหนดอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 167 ลำดับที่ 18 (สำนักงานปลัด)</p> | | |

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- | | | |
|---|-------|------------|
| 1. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ | จำนวน | 15,500 บาท |
| <p>1. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (INKJET Printer)จำนวน12,000บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (INKJET Printer) จำนวน 1 เครื่องๆละ 12,000 บาท เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (INKJET Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 คุณลักษณะพื้นฐาน- มีความละเอียดในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที หรือ 10.2 ภาพต่อนาที มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที หรือ 8.1 ภาพต่อนาที มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยถ่ายใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น ตั้งตามราคาเกณฑ์คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ตามกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 173 ลำดับที่ 9 (สำนักงานปลัด)</p> <p>2. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์จำนวน3,500บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 3,500 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถ่ายใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น ตั้งตามราคาเกณฑ์คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ตามกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 179 ลำดับที่ 43 (สำนักงานปลัด)</p> | | |

งบรายจ่ายอื่น	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

งบเงินอุดหนุน	รวม	7,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	7,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	7,000 บาท
<p>1. อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่จำนวน7,000บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ในการจัดงานตาม โครงการอุดหนุนโครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น ค่า กระดาษ หมึก และค่าใช้จ่ายในการเป็นสถานที่จัดซื้อ จัดจ้างระดับอำเภอ และ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 และประกาศคณะกรรมการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลในการบริการสาธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 คณะอนุกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) หน้า 168 ลำดับที่ 22 (สำนักงานปลัด)</p>		
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	100,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>		
1.โครงการฝึกอบรมเพื่อจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2557	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมเพื่อจัดทำแผนชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าดอกไม้ ค่ากระเช้าดอกไม้ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญหรือของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 181 ลำดับที่ 10 (สำนักงานปลัด)</p>		
งานบริหารงานคลัง	รวม	2,627,220 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,023,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,023,420 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,465,600 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบลกองคลัง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง, นักวิชาการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่ธุรการ หรือตำแหน่งอื่นตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2555-2557) พร้อมเงินปรับปรุงประจำปี ตามตำแหน่ง และอัตราที่ ก.อบต. กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	406,800 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษ และหรือเงินเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลรับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัตินั้นตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ฯลฯ ให้แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบลกองคลัง ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่ธุรการ หรือตำแหน่งอื่นตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2555-2557) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อำนวยการกองคลังหรือพนักงานส่วนตำบลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	90,540 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ของกองคลัง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ และหรือตำแหน่งอื่นๆ ที่กำหนดในกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (พ.ศ. 2556-2559) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)</p>		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	18,480 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของกองคลัง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ และหรือตำแหน่งอื่นๆ ที่กำหนดในกรอบอัตราค่าจ้างพนักงานจ้าง 4 ปี (พ.ศ. 2556-2559) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	556,300 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	125,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา, คณะกรรมการตรวจการจ้าง, ประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ประจำปี 2557, ค่าของขวัญ ของรางวัล ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการชำระภาษีของกองคลัง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)</p>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่างๆ ให้แก่ ข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ที่ได้รับคำสั่งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)</p>		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	55,200 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อบ้านของข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบล ตามสิทธิที่เบิกได้ตามระเบียบฯ กำหนด เดือนละ 4,600 บาท จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบล และผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)</p>		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)</p>		
ค่าใช้จ่าย	รวม	310,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ หรือค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)</p>		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	60,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาของข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ของกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)</p>		
2. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี เช่น ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 175 ลำดับที่ 17 (กองคลัง)</p>		

ค่าวัสดุ	รวม	113,100 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	43,100 บาท
<p>1. วัสดุสำนักงาน จำนวน30,000บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ตรายาง สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ แบบพิมพ์ หมึก ธงชาติ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)</p> <p>2. จัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน3,300บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่องๆละ 3,300 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้หน้าจอ 1 แกว x 16 ตัวอักษร ฟังก์ชันเครื่องแฟกซ์แบบระบบความร้อนพร้อมโทรศัพท์ การป้อนกระดาษ กระดาษม้วนความยาวสูงสุด 50 เมตร Copy Resolution สูงสุด 203x 392 dpi Modem Speed 9.6 kbps Transmission Speed ประมาณ 15 วินาที Fax/Tel Switch Automatic recognition of fax and telephone reception Speed Dials สูงสุด 100 เลขหมาย Anti Curl System Yes Back up Clock Up to 48 hours Delayed Timer Up to 1 fax ขนาดกว้าง 299 มิลลิเมตร ยาว 240 มิลลิเมตร สูง 137 มิลลิเมตร ตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 164 ลำดับที่ 7 (กองคลัง)</p> <p>3.จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารจำนวน9,800บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 หลังๆละ 4,900 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ เป็นตู้เอกสารแบบ 2 บาน (มอก.) ขนาดกว้าง 915 มิลลิเมตร ลึก 457 มิลลิเมตร สูง 1,829 มิลลิเมตร ตั้งตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 164 ลำดับที่ 10 (กองคลัง)</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	70,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ดิสก์พวงหมึก เม้าส์ แป้นพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เมนบอร์ด โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)</p>		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	8,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	8,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่า ตู้ไปรษณีย์ขององค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ สำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)</p>		
งบลงทุน	รวม	47,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	47,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
<p>1.จัดซื้อตู้เก็บแบบพิมพ์เขียว/แผนที่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บแบบพิมพ์เขียว/แผนที่ จำนวน 1 หลังๆละ 10,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ เป็นตู้เก็บแบบพิมพ์เขียว/แผนที่ ขนาดกว้าง 1,118 มิลลิเมตร ลึก 813 มิลลิเมตร สูง 508 มิลลิเมตร ตั้งตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ได้กำหนดอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 164 ลำดับที่ 8 (กองคลัง)</p>		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

<p>1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่องๆละ 32,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 8 MB จำนวน 1 หน่วย มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จำนวน 1 หน่วย มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย ตั้งตามราคาเกณฑ์คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ตามกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 179 ลำดับที่ 43 (กองคลัง)</p> <p>2. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LEDจำนวน5,500บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่องๆละ 5,500 บาท คุณลักษณะมีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 25 หน้าต่อนาที มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีราคาต่อใบกระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่นตั้งตามราคาเกณฑ์คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ตามกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 164 ลำดับที่ 9 (กองคลัง)</p>	<p>จำนวน</p> <p>37,500 บาท</p>
--	--------------------------------

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

<p>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</p>	<p>รวม</p> <p>40,000 บาท</p>
<p>งบดำเนินงาน</p>	<p>รวม</p> <p>40,000 บาท</p>
<p>ค่าใช้จ่าย</p>	<p>รวม</p> <p>40,000 บาท</p>
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>	
<p>1.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลเทศกาลปีใหม่ โดยจ่ายเป็น ค่าเบี่ยงเลี้ยง ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม น้ำ น้ำแข็ง วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ สำหรับชุดปฏิบัติการประจำจุดตรวจ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 72 ลำดับที่ 2 (สำนักงานปลัด)</p>	<p>จำนวน</p> <p>20,000 บาท</p>
<p>2.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยจ่ายเป็น ค่าเบี่ยงเลี้ยง ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม น้ำ น้ำแข็ง วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ สำหรับชุดปฏิบัติการประจำจุดตรวจ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 72 ลำดับที่ 3 (สำนักงานปลัด)</p>	<p>จำนวน</p> <p>20,000 บาท</p>
<p>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</p>	<p>รวม</p> <p>571,900 บาท</p>
<p>งบดำเนินงาน</p>	<p>รวม</p> <p>379,400 บาท</p>
<p>ค่าใช้จ่าย</p>	<p>รวม</p> <p>350,000 บาท</p>
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>	
<p>1. ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง (100,000 บาท) การป้องกันและบรรเทาภัยหนาว (จำนวน 100,000 บาท) การป้องกันและบรรเทาภัยน้ำท่วม (จำนวน 100,000 บาท) และภัยอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 72 ลำดับที่ 1 (สำนักงานปลัด) ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงินที่ตั้งงบประมาณการไว้ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>	<p>จำนวน</p> <p>300,000 บาท</p>

<p>2.โครงการซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย(ระดับผู้นำชุมชน)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย(ระดับผู้นำชุมชน) เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าดอกไม้ กระจาดดอกไม้ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าของขวัญหรือของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 73 ลำดับที่ 10 (สำนักงานปลัด)</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>3.โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น(ระดับประชาชน)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น(ระดับประชาชน)เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าดอกไม้ กระจาดดอกไม้ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าของขวัญหรือของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 74 ลำดับที่ 13 (สำนักงานปลัด)</p>	จำนวน	30,000 บาท

ค่าวัสดุ	รวม	29,400 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	29,400 บาท

1. ค่าจัดซื้อชุดดับเพลิงภายนอกอาคารจำนวน9,000บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดดับเพลิงภายนอกอาคาร จำนวน 2 ชุดๆละ 4,500 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ ชุดปฏิบัติงานดับเพลิงแบบมาตรฐาน ภายนอกอาคาร (FIRE SUITS) เสื้อคลุมดับเพลิงแบบมาตรฐานผลิตจากผ้าใบ (COTTON) ผสมใยสังเคราะห์ เนื้อหนาคุณภาพดี ไม่อมน้ำ กระจาดเป็นแบบขอสับทำจากอลูมิเนียม ตัวเสื้อยาวคลุมเอวถึงเข่า คาดแถบสะท้อนแสงพีวีซีสีเหลืองมะนาว ตั้งตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 75 ลำดับที่ 22 (สำนักงานปลัด)
2. ค่าจัดซื้อหมวกดับเพลิงจำนวน10,500บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหมวกดับเพลิง จำนวน 3 ใบๆละ 3,500 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ ผลิตจากไฟเบอร์กลาสผสมใยหินทนความร้อน มีสายรัดคางและที่คล้องหมวก พร้อมกระจาดหน้าเป็นออลิคลิโสมมาตรฐานอย่างดี กันเปลวไฟ สะกิดไฟ ความร้อน หรือสิ่งต่างๆที่ระเบิดใส่หน้า ตั้งตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 76 ลำดับที่ 26 (สำนักงานปลัด)
3. ค่าจัดซื้อถุงมือดับเพลิงจำนวน4,500บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถุงมือดับเพลิง จำนวน 3 คู่ๆละ 1,500 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ ผลิตจากหนังหน้าท้อง กันตะเข็บกันรังสีความร้อน ด้านในบุด้วยใยสังเคราะห์เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน ถุงมือยาวคลุมข้อมือ เหมาะสำหรับงานช่างและงานดับเพลิง ตั้งตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 76 ลำดับที่ 27 (สำนักงานปลัด)
4. ค่าจัดซื้อรองเท้าดับเพลิงจำนวน5,400บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรองเท้าดับเพลิง จำนวน 3 คู่ๆละ 1,800 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ ผลิตจากวัสดุพีวีซีผสมยางไนโตร ป้องกันน้ำมัน กรด ต่าง และไขมัน เสริมความปลอดภัยด้วยหัวและพื้นเสริมเหล็กมาตรฐานส่งออก ป้องกันความร้อน และเปลวไฟ พื้นยางกันลื่นและไฟฟ้าสถิต ด้านในบุผ้าฝ้ายอย่างดีป้องกันระคายเคืองและป้องกันการอับชื้น ขนาด 40- 44 ตั้งตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ได้กำหนดอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 76 ลำดับที่ 28 (สำนักงานปลัด)

งบลงทุน	รวม	192,500 บาท
----------------	------------	--------------------

ค่าครุภัณฑ์	รวม	192,500 บาท
--------------------	------------	--------------------

ครุภัณฑ์การเกษตร

<p>1.ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบเครื่องยนต์ดีเซล</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบเครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 เครื่องๆละ 95,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ สูบน้ำได้ 3,800 ลิตรต่อนาที เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว (150 มิลลิเมตร) ปริมาณน้ำที่สูบได้ไม่น้อยกว่า 3,800 ลิตรต่อนาทีหรือประมาณ 1,000 แกลลอน (อเมริกัน) ต่อนาที ส่งน้ำได้สูงไม่ต่ำกว่า 13.5 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของเครื่องยนต์ ต้องมีครบชุดพร้อมที่จะใช้งานได้ ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 73 ลำดับ</p>	จำนวน	95,000 บาท
---	-------	------------

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

1 ค่าจัดซื้อชุดดับเพลิงภายในอาคาร

จำนวน

97,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดดับเพลิงภายในอาคาร จำนวน 1 ชุดๆละ 85,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ เสื้อ,กางเกง ผ้าชนิดกันเปลวไฟ พร้อมแถบสะท้อนแสง มีซิปกันน้ำ และกันความร้อน รวม 3 ชั้น ตัวเสื้อเป็นซิป พร้อมติดแถบเวลโครว์ มีกระเป๋าสองข้างติดแถบสะท้อนแสงชนิดพิเศษ ตรงเสื้อและกางเกง หน้า-หลัง มีกระเป๋าสองสำหรับใส่วิทยุที่หน้าอกเสื้อเพิ่มสายรั้งบ่าที่กางเกง เพื่อความคล่องตัวขณะปฏิบัติงาน กางเกงเป็นแบบซิป มีกระเป๋าสองข้าง ซ้าย-ขวา ประกอบด้วย หมวก/รองเท้าน้ำแข็ง ผ้าคลุมศีรษะกันไฟ (HOOD)/กระเป๋าสีซด ตั้งตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ได้กำหนดอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 75 ลำดับที่ 21 (สำนักงานปลัด)

2. ค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน12,500บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว จำนวน 1 เส้นๆละ 12,500 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดผ้าใบ ผลิตจากเส้นใยสังเคราะห์ ทนต่อแรงดัน ขึ้นในประกอบด้วยเส้นใยพลาสติกที่ทนต่อการกดต่างสามารถทนแรงดันไม่น้อยกว่า 256 psi ขนาดความยาว 20 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว ชนิดข้อต่อสวมเร็ว (Quic coupling) ทองเหลือง ตั้งตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ได้กำหนดอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 75 ลำดับที่ 19 (สำนักงานปลัด)

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม

2,517,380 บาท

งบบุคลากร

รวม

699,180 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม

699,180 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน

377,580 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบลส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และนักวิชาการศึกษา หรือตำแหน่งอื่นตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2555-2557) พร้อมเงินปรับปรุงประจำปี ตามตำแหน่ง และอัตราที่ ก.อบต. กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จำนวน

63,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษ และหรือเงินเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลรับรองว่าคุณวฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ฯลฯ ให้แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบลส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หรือตำแหน่งอื่นตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2555-2557) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน

42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของหัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หรือพนักงานส่วนตำบลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน

128,160 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย คนงานทั่วไป และหรือตำแหน่งอื่นๆ ที่กำหนดในกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (พ.ศ. 2556-2559) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จำนวน

87,840 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย คนงานทั่วไป และหรือตำแหน่งอื่นๆ ที่กำหนดในกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (พ.ศ. 2556-2559) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

งบดำเนินงาน	รวม	428,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ประจำปี 2557 ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่างๆ ให้แก่ ข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ที่ได้รับคำสั่งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบล และผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบล และผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	141,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	60,000 บาท
1. ค่าจ้างเหมาบริการจำนวน30,000บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าอัดภาพ ค่าเย็บปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า ทำความสะอาด ค่าจ้างเหมาบริการ ต่างๆ เช่น ค่าจ้างเก็บเอกสาร หรือค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน ฯลฯ		
2. ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆจำนวน30,000บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ หรือค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	15,000 บาท
1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล/คณะบุคคล จำนวน10,000บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญหรือของที่ระลึก ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงรับรองทั้งค่าบริการ ฯลฯ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง การต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มานิเทศตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)		
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเกี่ยวกับด้านการศึกษา และวันสำคัญทางศาสนา จำนวน5,000บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานด้านการศึกษาและวันสำคัญทางศาสนา โดยจ่ายเป็น ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ ป้ายสัญลักษณ์ ดอกไม้รูปเทียน ค่าพานพุ่ม ถวายสักการะ พวงมาลา ค่าดอกไม้ กระจะเข้าดอกไม้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวงดุริยางค์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาของข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบล ครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้าง ของส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)		
2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสารภีและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระ จำนวน 8 อัตรา ในอัตราคนละ 2,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)		

คำวัสดุ	รวม	206,200 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	99,400 บาท
<p>1. ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน40,000บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ตรายาง สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ แบบพิมพ์ หมึก ธงชาติ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)</p> <p>2. ค่าจัดซื้อชิ้นวางรองเท้าจำนวน30,000บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชิ้นวางรองเท้า ขนาด 3 ชั้น จำนวน 10 หลังๆละ 3,000 บาท ขนาดกว้าง 200 เซนติเมตร ลึก 30 เซนติเมตร สูง 70 เซนติเมตร ตั้งตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 53 ลำดับที่ 20 (ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)</p> <p>3. ค่าจัดซื้อตุ๊กตเหล็กเก็บเอกสารจำนวน29,400บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตุ๊กตเหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน (มอก.) จำนวน 6 หลังๆละ 4,900 บาท ขนาดกว้าง 915 มิลลิเมตร ลึก 457 มิลลิเมตร สูง 1,829 มิลลิเมตร ตั้งตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 55 ลำดับที่ 29 (ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นคำวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น จัดซื้อฟิวส์ สายไฟ สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ไฟฉาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	60,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น จัดซื้อแปรง กระดาษชำระ ถ้วยชาม แก้วน้ำ ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างห้องน้ำ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	24,800 บาท
<p>1. ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน20,000บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับพมหมึก เมมโมรี่ เป็นพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผงวงจรถืออิเล็กทรอนิกส์ เมนบอร์ด โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)</p> <p>2. ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์จำนวน4,800บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัวๆละ 2,400 บาท โต๊ะคอมพิวเตอร์ขนาด กว้าง 120 เซนติเมตร ลึก 60 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร ตั้งตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 61 ลำดับที่ 49 (ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)</p>		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	12,000 บาท
<p>1. ค่าจัดซื้อชิ้นวางสื่อการเรียนการสอนจำนวน12,000บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชิ้นวางสื่อ จำนวน 6 ชอง จำนวน 4 หลังๆละ 3,000 บาท ขนาดยาว 1.70 เมตร สูง 0.80 เมตร ลึก 0.30 เมตร ตั้งตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 54 ลำดับที่ 26 (ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)</p>		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	51,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาคารสิ่งปลูกสร้างอื่นรวมถึงทรัพย์สินต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสารภี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)</p>		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาคารสิ่งปลูกสร้างอื่นรวมถึงทรัพย์สินต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสารภี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)</p>		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	1,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่า ตู้ไปรษณีย์ของอบต. ฯลฯ สำหรับใช้ในกิจการของอบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)</p>		

งบลงทุน	รวม	1,315,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	115,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1. ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น	จำนวน	26,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อประปา จำนวน 1 ก๊อ และ 2 ก๊อ จำนวน 2 เครื่องๆละ 13,000 บาท ตัวเครื่องทั้งภายนอกและภายในทำด้วยโลหะ ไม่เป็นสนิม ถังบรรจุน้ำภายในทำด้วยโลหะ ไม่เป็นสนิม ไร้สารตะกั่ว มีอุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดน้ำ มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลท์ 50 เฮิร์ตซ์ ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงานประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 53 ลำดับที่ 19</p>		
ครุภัณฑ์การศึกษา		
1. ค่าจัดซื้อชั้นวางกระเป่านักเรียน	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ชั้นวางกระเป่านักเรียน 15 ช่อง จำนวน 4 หลังๆละ 5,000 บาท ขนาดยาว 2.47 เมตร ลึก 0.41 เมตร สูง 1.40 เมตร ตั้งตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ได้กำหนดอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 53 ลำดับที่ 17 (ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)</p>		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
1. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (INKJET Printer)	จำนวน	12,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (INKJET Printer) จำนวน 1 เครื่องๆละ 12,000 บาท เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (INKJET Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 คุณลักษณะพื้นฐาน- มีความละเอียดในการพิมพ์อย่างน้อย 1,200x1,200 dpi มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที หรือ 10.2 ภาพต่อนาที มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที หรือ 8.1 ภาพต่อนาที มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยกระดาษใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น ตั้งตามราคาเกณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 55 ลำดับที่ 32 (ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)</p>		
2. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	จำนวน	7,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่องๆละ 3,500 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีกระดาษใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น แผ่น ตั้งตามราคาเกณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 54 ลำดับที่ 24 (ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)</p>		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมปรับปรุงวัสดุครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ในส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เช่นวัสดุ ครุภัณฑ์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)</p>		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,200,000 บาท
อาคารต่าง ๆ		
1. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์	จำนวน	400,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระ ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 12 เมตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 55 ลำดับที่ 27 (ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)</p>		

2. โครงการกั้นห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระ	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากั้นห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระ จำนวน 4 ห้อง ห้องที่ 1 กว้าง 5.25 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง 2.90 เมตร ห้องที่ 2 กว้าง 5.25 เมตร สูง 2.90 เมตร ห้องที่ 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 5 เมตร สูง 2.99 เมตร ห้องที่ 4 กว้าง 2.00 เมตร สูง 2.99 เมตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 54 ลำดับที่ 23 (ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)</p>		
3. โครงการติดมุ้งลวดรอบตัวอาคาร	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าติดมุ้งลวดรอบตัวอาคาร หน้าต่างใหญ่ 18 ช่อง ช่องเล็ก 4 ช่อง ประตูใหญ่ 3 ช่อง ประตูเล็ก 2 ช่อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) หน้า 46 ลำดับที่ 33 (ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)</p>		
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก		
โครงการต่อเติมห้องน้ำติดตัวอาคารเรียน	จำนวน	250,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมห้องน้ำติดตัวอาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี จำนวน 4 ห้อง ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 2 เมตร หรือประมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12 ตารางเมตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 56 ลำดับที่ 33 (ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)</p>		
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างรั้วกำแพงศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วกำแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี ขนาดความสูง 1.50 เมตร ยาว 210 เมตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 60 ลำดับที่ 47 (ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)</p>		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเสียหายตามสภาพอายุการใช้งาน หรือจำเป็นต้องบำรุงรักษาเพื่อมิให้เกิดความเสียหายหรือทรุดโทรมกว่าเดิม เช่น ห้องน้ำ รั้ว อาคาร และบรรดาสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)</p>		

งบเงินอุดหนุน	รวม	75,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	75,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	75,000 บาท

1. อุดหนุนโรงเรียนบ้านสารภีจำนวน30,000บาท
 1. โครงการเด็กดีศรีบรรพตจำนวน30,000บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับโรงเรียนบ้านสารภีในการดำเนินการตามโครงการเด็กดีศรีบรรพต เช่น

และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 และประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลในการบริการสาธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 คณะอนุกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 64 ลำดับที่ 59 (ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
 2. อุดหนุนโรงเรียนบ้านพระจำนวน15,000บาท
 1. โครงการค่ายคณิตศาสตร์เพื่อการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ จำนวน15,000บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับโรงเรียนบ้านพระในการดำเนินการตามโครงการค่ายคณิตศาสตร์เพื่อการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ เช่น จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 และประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลในการบริการสาธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 คณะอนุกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 63 ลำดับที่ 56 (ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
 3. อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าตะแบกจำนวน30,000บาท
 1. โครงการเข้าค่ายทางวิชาการจำนวน30,000บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับโรงเรียนบ้านท่าตะแบกในการดำเนินการตามโครงการเข้าค่ายทางวิชาการ เช่น จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 และประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลในการบริการสาธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 คณะอนุกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 64 ลำดับที่ 58 (ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	6,004,240 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,940,240 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,150,200 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี	จำนวน	571,200 บาท
--	-------	-------------

1. ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
จำนวน 571,200บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
จำนวน 102 คน ในอัตราคนละ 20 บาท จำนวน 280 วัน เป็นจำนวนเงิน
571,200 บาท ทั้งนี้การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันตามอัตราดังกล่าว
จะเบิกจ่ายต่อเมื่อ ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือเบิกจ่าย
ตามอัตราที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรแล้วเท่านั้น ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 52 ลำดับที่ 10
(ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

2. ค่าใช้จ่ายในพัฒนาการจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตำบลสารภี

เป็นจำนวนเงิน19,000บาท

1. โครงการมอบวชิตรบัณฑิตน้อยจำนวน6,000บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการมอบวชิตรบัณฑิตน้อย เช่น ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่,ค่าของ
ที่ระลึก,ค่าอาหารว่าง ค่าใช้จ่ายอื่นตามความจำเป็น บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2557-2559) หน้า 50 ลำดับที่ 1 (ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

2. โครงการกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน5,000บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าป้าย,ค่า
กรรมการ,ค่าอาหารว่าง ค่าใช้จ่ายอื่นตามความจำเป็น บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ. 2557-2559) หน้า 50 ลำดับที่ 2 (ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

3. โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติจำนวน5,000บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เช่น ค่าป้าย,ค่ากรรมการ,
ค่าอาหารว่าง ค่าใช้จ่ายอื่นตามความจำเป็น บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-
2559) หน้า 50 ลำดับที่ 3 (ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

4. โครงการจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาจำนวน3,000บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เช่น ค่าจัดซื้อต้นเทียน
ค่าใช้จ่ายอื่นตามความจำเป็น บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า
51 ลำดับที่ 6 (ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระ	จำนวน	579,000 บาท
<p>1. ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระ จำนวน560,000บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระ จำนวน 100 คน ในอัตราคนละ 20 บาท จำนวน 280 วัน เป็นจำนวนเงิน 560,000 บาท ทั้งนี้การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันตามอัตราดังกล่าวจะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือเบิกจ่ายตามอัตราที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรแล้วเท่านั้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 52 ลำดับที่ 10 (ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)</p> <p>2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระ เป็นจำนวนเงิน19,000บาท</p> <p>1. โครงการมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยจำนวน6,000บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย เช่น ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่, ค่าของที่ระลึก, ค่าอาหารว่าง ค่าใช้จ่ายอื่นตามความจำเป็น บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 50 ลำดับที่ 1 (ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)</p> <p>2. โครงการกีฬาสกีภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน5,000บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬาสกีภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าป้าย, ค่ากรรมการ, ค่าอาหารว่าง ค่าใช้จ่ายอื่นตามความจำเป็น บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 50 ลำดับที่ 2 (ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)</p> <p>3. โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติจำนวน5,000บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เช่น ค่าป้าย, ค่ากรรมการ, ค่าอาหารว่าง ค่าใช้จ่ายอื่นตามความจำเป็น บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 50 ลำดับที่ 3 (ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)</p> <p>4. โครงการจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาจำนวน3,000บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เช่น ค่าจัดซื้อต้นเทียน ค่าใช้จ่ายอื่นตามความจำเป็น บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 51 ลำดับที่ 6 (ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) เพื่อตั้งจ่ายในการเบิกหักผลึกส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษาโดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1918 ลงวันที่ 16 มิ.ย. 2552 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	1,790,040 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,790,040 บาท
<p>1. ค่าอาหารเสริม(นม)(330400)จำนวน1,790,040บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) จำนวน 968 คน อัตราคนละ 7 บาท โดยแยกเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จำนวน 766 คน จำนวน 260 วัน รวมเป็นเงิน 1,394,120 บาท และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง จำนวน 202 คน จำนวน 280 วัน รวมเป็นเงิน 395,920 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 52 ลำดับที่ 9 (ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)</p>		
งบเงินอุดหนุน	รวม	3,064,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	3,064,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	3,064,000 บาท
<p>1. อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านสารภีโดยจัดสรรให้เด็กเล็ก, เด็กอนุบาล และ ป.1-ป.6 จำนวน 282 คน ในอัตราคนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน เป็นจำนวนเงิน 1,128,000 บาท</p> <p>2. อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านพระโดยจัดสรรให้เด็กเล็ก, เด็กอนุบาล และ ป.1-ป.6 จำนวน 237 คน ในอัตราคนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน เป็นจำนวนเงิน 948,000 บาท</p> <p>3. อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านท่าตะแบกโดยจัดสรรให้เด็กเล็ก, เด็กอนุบาล และ ป.1-ป.6 จำนวน 202 คน ในอัตราคนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน เป็นจำนวนเงิน 808,000 บาท</p> <p>4. อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านทุ่งหัวขวานโดยจัดสรรให้เด็กเล็ก, เด็กอนุบาล และ ป.1-ป.6 จำนวน 45 คน ในอัตราคนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน เป็นจำนวนเงิน 180,000 บาท</p> <p>ทั้งนี้การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันตามอัตราดังกล่าวจะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือเบิกจ่ายตามอัตราที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรแล้วเท่านั้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 52 ลำดับที่ 10 (ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)</p>		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	758,180 บาท
งบบุคลากร	รวม	604,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	604,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	374,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบลของส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ หรือตำแหน่งอื่นตามแผนอัตราค่าจ้าง 3 ปี (พ.ศ. 2555-2557) พร้อมเงินปรับปรุงประจำปี ตามตำแหน่ง และอัตราที่ ก.อบต. กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	79,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษ และหรือเงินเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลรับรองว่าคุณวฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ฯลฯ ให้แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ หรือตำแหน่งอื่นตามแผนอัตราค่าจ้าง 3 ปี (พ.ศ. 2555-2557) พร้อมเงินปรับปรุงประจำปี ตามตำแหน่ง และอัตราที่ ก.อบต. กำหนดโดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของหัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหรือพนักงานส่วนตำบลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	64,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตำแหน่ง คนงานทั่วไป และหรือตำแหน่งอื่นๆ ที่กำหนดในกรอบอัตราค่าจ้างพนักงานจ้าง 4 ปี (พ.ศ. 2556-2559) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	43,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตำแหน่ง คนงานทั่วไป และหรือตำแหน่งอื่นๆ ที่กำหนดในกรอบอัตราค่าจ้างพนักงานจ้าง 4 ปี (พ.ศ. 2556-2559) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
งบดำเนินงาน	รวม	153,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่างๆ ให้แก่ ข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ที่ได้รับคำสั่งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อบ้านของข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบล ตามสิทธิที่เบิกได้ตามระเบียบฯ กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		

เงินช่วยเหลือบุตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบล และผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	55,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาของข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบล ของส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ทรัพย์สิน ที่ชำรุดเสียหายจำเป็นต้องบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องพ่นหมอกควัน เลื่อยโซ่ยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ตัดเครื่องปรับอากาศ โต๊ะ เก้าอี้ และครุภัณฑ์อื่น ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบหรือในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าวัสดุ	รวม	48,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ตรายาง สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ แบบพิมพ์ หมึก ธงชาติ กระดาษไวท์บอร์ด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น จัดซื้อฟิวส์ แบตเตอรี่เครื่องพ่นหมอกควัน สายไฟ สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ไฟฉาย ลำโพง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ถ่าน ฯลฯ สำหรับใช้กับเลื่อยยนต์ เครื่องมือต่างๆ ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสารภี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก เม้าส์ แป้นพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เมนบอร์ด โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	500 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่า ตู้ไปรษณีย์ขององค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ สำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	455,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	210,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	160,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ, ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง, ค่าจัดซื้อสารเคมี, ทรายอะเบท, ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการดำเนินงาน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559)		

2. โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 80,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ, ค่าจัดซื้อวัคซีน, ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการทำงาน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 78 ลำดับที่ 5 (ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าวัสดุ **รวม** 50,000 บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

งบลงทุน **รวม** 90,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม** 90,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1. โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะปลอดมลพิษ จำนวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเตาเผาขยะ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 5 เมตร สูง 2.50 เมตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 79 ลำดับที่ 10 (ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

งบเงินอุดหนุน **รวม** 155,000 บาท

เงินอุดหนุน **รวม** 155,000 บาท

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จำนวน 155,000 บาท

1. อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาจำนวน5,000บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาในการจัดงานตามโครงการจัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชน ตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2557 เช่น จัดเตรียมถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค ผ้าห่ม ยานพาหนะ น้ำมัน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 และประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลในการบริการสาธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 คณะอนุกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 66 ลำดับที่ 5 (ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

2. อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐานจำนวน150,000บาท เพื่ออุดหนุนสาธารณสุขมูลฐานเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 10,000 บาท จำนวน 15 หมู่บ้าน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 78 ลำดับที่ 3 (ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน **รวม** 2,035,580 บาท

งบบุคลากร **รวม** 959,580 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** 959,580 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 703,740 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบลของกองช่าง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง, นายช่างโยธา, นายช่างเขียนแบบ และช่างโยธา หรือตำแหน่งอื่น ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2555-2557) พร้อมเงินปรับปรุงประจำปี ตามตำแหน่ง และอัตราที่ ก.อบต. กำหนดโดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	105,840 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษ และหรือเงินเดือนเพิ่ม ตามคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลรับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็น คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ฯลฯ ให้แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วน ตำบลตำแหน่ง นายช่างโยธา,นายช่างเขียนแบบ,และช่างโยธา หรือตำแหน่งอื่นตาม แผนอัตราค่าจ้าง 3 ปี (พ.ศ.2555-2557) พร้อมเงินปรับปรุงประจำปี ตามตำแหน่ง และอัตราที่ ก.อบต. กำหนดโดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินราย ได้ (กองช่าง)</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อำนวยการกองช่างหรือพนักงานส่วนตำบลที่ ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ โดย คำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	64,080 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ของกองช่าง ตำแหน่ง คนงาน ทั่วไป และหรือตำแหน่งอื่นๆ ที่กำหนดในกรอบอัตราค่าจ้างพนักงานจ้าง 4 ปี (พ.ศ. 2556-2559) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กอง ช่าง)</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	43,920 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป กองช่าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป และหรือตำแหน่งอื่นๆ ที่กำหนดในกรอบอัตราค่าจ้างพนักงานจ้าง 4 ปี (พ.ศ. 2556-2559) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	461,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	85,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณี พิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ (กองช่าง)</p>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่างๆ ให้แก่ ข้าราชการหรือ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวัน หยุดราชการ ที่ได้รับคำสั่งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการได้ ตั้ง จ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)</p>		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อบ้านของข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบล ตามสิทธิที่เบิก ได้ตามระเบียบฯ กำหนด จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบล และผู้ ที่มีสิทธิเบิกได้ตามสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กอง ช่าง)</p>		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)</p>		
ค่าใช้จ่าย	รวม	135,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	35,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ หรือค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่มีลักษณะเดียว กัน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)</p>		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาของข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบลของกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหายจำเป็นต้องบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ในวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องปรับอากาศ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ โต๊ะ เก้าอี้ ลำโพงเครื่องเสียง และครุภัณฑ์อื่น ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบหรือในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)		
ค่าวัสดุ	รวม	240,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ตรายาง สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ แบบพิมพ์ หมึก กระดาษไวท์บอร์ด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น จัดซื้อฟิวส์ สายไฟ สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ไฟฉาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น กระเบื้อง สังกะสี สว่าน เลื่อย คีม แปรงทาสี ไม้ต่างๆ ต้อน เครื่องมือต่างๆ ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสารภี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องอะไหล่ รถบรรทุกติดตั้งเครน รถจักรยานยนต์ เช่น ประแจเลื่อน หม้อเบตเตอร์ หัวเทียน ยางนอก ยางใน กระบอก ไม้กรอง ฯลฯ ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ถ่าน ฯลฯ สำหรับใช้สำหรับใช้กับรถบรรทุกติดตั้งเครน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องตบดิน เครื่องจักรกล เครื่องมือต่างๆ ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสารภี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก เม้าส์ แป้นพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผงวงจรรีเลย์ทรานซิสต์ เมนบอร์ด โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ของอบต. ฯลฯ สำหรับใช้ในกิจการของ อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)		

งบลงทุน	รวม	615,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	615,000 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		
1. ค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า	จำนวน	22,300 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่องๆละ 22,300 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ แรงดันไฟฟ้าด้านเข้า ไม่น้อยกว่า 220 โวลท์ กำลังไฟด้านเข้า 13/24.5 KW/kva กระแสไฟเชื่อม 45-300 แอมป์ วิทยุทำงาน ไม่น้อยกว่า 40% แรงดันไฟจ่ายขณะไร้ภาระ ไม่น้อยกว่า 80 โวลท์ ขนาดลวดที่เชื่อมได้ 2.0-6.0 มม. ขนาดลวดที่เชื่อมได้ทั้งวัน 4.00 มิลลิเมตร ขนาด กว้าง 41 เซนติเมตร ลึก 63 เซนติเมตร สูง 74 เซนติเมตร น้ำหนักไม่น้อยกว่า 120 กิโลกรัม ตั้งตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ได้กำหนดอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 174 ลำดับที่ 11 (กองช่าง)</p>		
ครุภัณฑ์โรงงาน		
1. ค่าจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด	จำนวน	5,800 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด จำนวน ๑ ตัวๆ ละ 5,800 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ เป็นเครื่องเจีย/ตัดแบบมือถือ ขนาด 6 นิ้ว(150 มิลลิเมตร) ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า1,000 วัตต์ ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 8,500 รอบต่อนาที ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดแผ่นเจียขั้นต่ำ ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 165 ลำดับที่ 12 (กองช่าง)</p>		
2. ค่าจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า	จำนวน	6,900 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ 6,900 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ เป็นเลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือขนาด 9 นิ้ว ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,700 วัตต์ ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 4,000 รอบต่อนาที ตัดไม้ได้หนาไม่น้อยกว่า 60 มิลลิเมตร ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของใบเลื่อยขั้นต่ำ ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 165 ลำดับที่ 11 (กองช่าง)</p>		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	จำนวน	27,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่องๆละ 27,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา ไม่น้อยกว่า 2.0 GHz จำนวน 1 หน่วย มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 750 GB จำนวน 1 หน่วย มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth ตั้งตามเกณฑ์ราคาพื้นฐานคอมพิวเตอร์ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 179 ลำดับที่ 38 (กองช่าง)</p>		
2. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขนาด A3	จำนวน	53,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED ขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 16 MB มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า มีช่องเชื่อมต่อแบบ Ethernet 10/100 Base TX หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น ตั้งตามราคาเกณฑ์คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ตามกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) หน้า 179 ลำดับที่ 43 (กองช่าง)</p>		

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	500,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท ขององค์การบริหารส่วนตำบลสารภี ที่ชำรุดเสียหายตามสภาพอายุการใช้งาน หรือจำเป็นต้องบำรุงรักษาเพื่อมิให้เกิดความเสียหายหรือทรุดโทรมกว่าเดิม เช่น ไฟฟ้า ถนน ประปา บ่อบาดาล และบรรดาสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)</p>		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	1,131,210 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	1,131,210 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,131,210 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	1,131,210 บาท

- เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองบุญมากจำนวน 331,210บาท เพื่อจ่ายค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะขนาด 3 เฟสพร้อมติดตั้งหม้อแปลง บ้านสารภี หมู่ที่ 1 ระยะทางรวม 690 เมตร โดยดำเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2916 ลงวันที่ 27 กันยายน 2553 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 217 ลำดับที่ 5 (กองช่าง)
- เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองบุญมากจำนวน180,000 บาท เพื่อจ่ายค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านสารภี หมู่ที่ 2 จำนวน 4 ซอย จำนวน 19 ต้น โดยดำเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2916 ลงวันที่ 27 กันยายน 2553 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 150 ลำดับที่ 2 (กองช่าง)
- เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอไชยชัย จำนวน170,000 บาท เพื่อจ่ายค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านหนองปลาไหล หมู่ที่ 7 เดินสายดับยาว 1,000 เมตร ติดโคมไฟฟ้า จำนวน 10 จุด โดยดำเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2916 ลงวันที่ 27 กันยายน 2553 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 152 ลำดับที่ 7 (กองช่าง)
- เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองบุญมากจำนวน150,000บาท เพื่อจ่ายค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 8 ช่วงที่ 1 จากบ้าน นายวุฒิชัย แหวนจะโป๊ะถึงสระน้ำ ความยาว 120 เมตร พร้อมโคมไฟฟ้า จำนวน 2 จุด ช่วงที่ 2 จากบ้านนายเจริญ น้ำกระโทก ถึงบ้านนายสมบูรณ์ แข็งขัน ความยาว 80 เมตร พร้อมโคมไฟฟ้า จำนวน 2 จุด ช่วงที่ 3 จากบ้านนายพยุ่ง สงค์มีความยาว 80 เมตร พร้อมโคมไฟฟ้า จำนวน 2 จุด โดยดำเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2916 ลงวันที่ 27 กันยายน 2553 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 152 ลำดับที่ 8 หน้า 157 ลำดับที่ 20 หน้า 159 ลำดับที่ 27 (กองช่าง)
- เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองบุญมากจำนวน150,000บาท เพื่อจ่ายค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมโคมหลอดภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 13 บริเวณทางแยกเข้าสระมะค่า ไปสิ้นสุดทางแยกนายกล้า ผุยกระโทก พร้อมลงหม้อแปลง โดยดำเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2916 ลงวันที่ 27 กันยายน 2553 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 153 ลำดับที่ 12 (กองช่าง)
- เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองบุญมากจำนวน150,000บาท เพื่อจ่ายค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านวังไทรพัฒนา หมู่ที่ 15 ช่วงที่ 1 จากประปาบ้านพระถึงบ้านนางสาวสายพิณ พืชทองกลาง จำนวน 2 ต้น ช่วงที่ 2 จากบ้านนายหึง ป้ายงูเหลือมถึงบ้านนายฉลองชัย สายเพชร จำนวน 2 ต้น พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า จำนวน 11 จุด โดยดำเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2916 ลงวันที่ 27 กันยายน 2553 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 154 ลำดับที่ 4 (กองช่าง)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	375,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	250,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	250,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. โครงการเพิ่มศักยภาพสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มศักยภาพสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าของขวัญหรือของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 69 ลำดับที่ 23 (สำนักงานปลัด)		
2. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าของขวัญหรือของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ การส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หรือการสนับสนุนหมู่บ้านดำเนินกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งจ่ายจากรายได้ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 184 ลำดับที่ 2 (สำนักงานปลัด)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	125,000 บาท

เงินอุดหนุน**รวม****125,000 บาท**

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

จำนวน

75,000 บาท

1. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหนองบุญมากจำนวน75,000บาท
 1. โครงการงานวันเปี่ยมหาราช ประจำปีงบประมาณ 2557จำนวน5,000บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับที่ทำการปกครองอำเภอหนองบุญมากในการจัดงานตามโครงการงานเปี่ยมหาราช ประจำปีงบประมาณ 2557 เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่, ค่าป้ายประชาสัมพันธ์, ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 และประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลในการบริการสาธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 91 ลำดับที่ 8 (สำนักงานปลัด)
 2. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำนวน20,000บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับที่ทำการปกครองอำเภอหนองบุญมากในการจัดงานตามโครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ประจำปีงบประมาณ 2557 เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่,ค่าป้ายประชาสัมพันธ์,ค่าพล ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 และประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลในการบริการสาธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 90 ลำดับที่ 6 (สำนักงานปลัด)
 3. โครงการส่งเสริมสนับสนุนแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง (ประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ระดับอำเภอ)จำนวน20,000บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับที่ทำการปกครองอำเภอหนองบุญมากในการจัดงานตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง (ประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ระดับอำเภอ) เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าเงินรางวัล ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 และประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลในการบริการสาธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 184 ลำดับที่ 3 (สำนักงานปลัด)
 4. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำนวน20,000บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับที่ทำการปกครองอำเภอหนองบุญมากในการจัดงานตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2557 เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่าน้ำยาตรวจปัสสาวะ,ค่าวัสดุเครื่องเขียนและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 และประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลในการบริการสาธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 85 ลำดับที่ 7 (สำนักงานปลัด)
 5. โครงการการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557จำนวน10,000บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับที่ทำการปกครองอำเภอหนองบุญมากในการจัดงานตามโครงการการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่,ค่าวัสดุ,และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 และประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลในการบริการสาธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 90 ลำดับที่ 7 (สำนักงานปลัด)

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

จำนวน

50,000 บาท

1. อุดหนุนกลุ่มสมุนไพรรักษาโรคจำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มสมุนไพรรักษาโรค เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (2557-2559) โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 และประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลในการให้บริการสาธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 193 ลำดับที่ 35 (สำนักงานปลัด)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

362,500 บาท

งบดำเนินงาน

รวม

312,500 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม

215,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการกีฬาต้านยาเสพติดสารกึ่งเกมส์

จำนวน

150,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เช่น จัดเตรียมสถานที่ ค่ากรรมการตัดสินกีฬา ถ้วยรางวัล เงินรางวัล ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 70 ลำดับที่ 1 (ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

2. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอหรือระดับจังหวัด

จำนวน

65,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอหรือระดับจังหวัด เช่น ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการจัดงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 70 ลำดับที่ 3 (ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าวัสดุ

รวม

97,500 บาท

วัสดุกีฬา

จำนวน

97,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ให้แก่หมู่บ้านละ 6,500 บาท จำนวน 15 หมู่บ้าน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (72,210 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (25,290 บาท) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 53 ลำดับที่ 5 (ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

งบเงินอุดหนุน

รวม

50,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

50,000 บาท

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน

50,000 บาท

1. อุดหนุนจังหวัดนครราชสีมาจำนวน 50,000 บาท

1. โครงการอุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2557) และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 33 (พ.ศ.2558) จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนจังหวัดนครราชสีมาในการจัดงานตามโครงการอุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2557) และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 33 (พ.ศ.2558) เช่น ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ และดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2557 และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 และประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลในการให้บริการสาธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 71 ลำดับที่ 9 (ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	รวม	710,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	680,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	680,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1.โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557	จำนวน	65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ เช่น ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการจัดงาน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 89 ลำดับที่ 2 (ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)		
2.โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการจัดงาน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 59 ลำดับที่ 45 (ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)		
3.โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว เช่น ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา พิธีสงฆ์ ค่าเครื่องเช่นบวงสรวง ค่าปัจจัยถวายพระ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการจัดงาน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 73 ลำดับที่ 1 (ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)		
4.โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา เช่น ค่าจัดตกแต่งรถเทียนพรรษา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ขบวนแห่เทียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการจัดงาน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 88 ลำดับที่ 1 (ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)		
5.โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เช่นการจัดซื้อต้นเทียน ถวายวัดในวันเข้าพรรษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 89 ลำดับที่ 4 (ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)		
6.โครงการจัดฝึกอบรมจริยธรรม คุณธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมค่ายจริยธรรม สำหรับประชาชน ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และกางเต็นท์สถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดฝึกอบรม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 87 ลำดับที่ 1 (ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)		
7.โครงการจัดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงวันแห่งชัยชนะท่าน้าวสุนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงวันแห่งชัยชนะท่าน้าวสุนารี ประจำปี 2557 เช่น ค่าจัดนิทรรศการ ค่าต้นไม้ประดับ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 184 ลำดับที่ 1 (ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)		
8.โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา พิธีสงฆ์ ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าจัดทำกระทงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการจัดงาน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 91 ลำดับที่ 11 (ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)		

งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	30,000 บาท

เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารีและนิทรรศการย้อนยุค วิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าพิธีบวงสรวง ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าใช้จ่ายในการรำบวงสรวง วัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการจัดงาน โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 และประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลในการบริการสาธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 89 ลำดับที่ 3 (ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	3,463,090 บาท
งบลงทุน	รวม	3,463,090 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	3,463,090 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (ชนิด CAPE SEAL) หมู่ที่ 10 - หมู่ที่ 13	จำนวน	1,562,000 บาท
---	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยาง (ชนิด CAPE SEAL) หมู่ที่ 10 - หมู่ที่ 13 เชื่อมระหว่างหมู่บ้านดอนทะยุจากถนนลาดยางเดิมถึงฟาร์มไก่ทุ่งรวงทอง 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,100 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง (ชนิด CAPE SEAL) ไม่น้อยกว่า 6,600 ตารางเมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง (ชั้น 3) ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 5 จุดๆละ 8 ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 120 ลำดับที่ 37 (กองช่าง)

2.โครงการก่อสร้างรั้วด้านหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี	จำนวน	410,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วด้านหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี ขนาดยาวรวม 62.50 เมตร สูง 2.00 เมตร โดยแบ่งเป็นช่องแต่ละช่องกว้าง 2.50 เมตร ผนังกรด้วยหินทราย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 143 ลำดับที่ 2 (กองช่าง)

3.โครงการติดตั้งลูกกรงสแตนเลสหน้าทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี	จำนวน	500,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งลูกกรงสแตนเลส ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 2.30 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร พร้อมการติดตั้ง ตั้งตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ได้กำหนดอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 143 ลำดับที่ 2 (กองช่าง)

4.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (ชนิด CAPE SEAL) หมู่ที่ 6	จำนวน	345,790 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยาง (ชนิด CAPE SEAL) หมู่ที่ 6 กว้าง 5 เมตร ยาว 367.50 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง (ชนิด CAPE SEAL) ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 101 ลำดับที่ 6 (กองช่าง)

5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12	จำนวน	294,500 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 472.50 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 110 ลำดับที่ 26 (กองช่าง)

6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14	จำนวน	200,800 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 กว้าง 5 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 325 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 103 ลำดับที่ 14 (กองช่าง)

7.โครงการติดตั้งประตูอัลลอยองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี	จำนวน	150,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งประตูอัลลอยชนิดบานเลื่อน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร และประตูบานเลื่อนชนิดบาน เปิด - ปิด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ตั้งตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ได้กำหนดอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 143 ลำดับที่ 3 (กองช่าง)</p>		

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	220,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	220,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	200,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>		
1. โครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าจัดซื้อพันธ์ปลา ค่าเครื่องเติม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดงาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 227 ลำดับที่ 22 (สำนักงานปลัด)</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น จอบ เสียม วัสดุอุปกรณ์การเกษตร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)</p>		

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	40,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	40,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	40,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>		
1. โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายปลูกป่าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าอาหาร ค่าเครื่องเติม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดงาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 204 ลำดับที่ 1 (สำนักงานปลัด)</p>		
2. โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าอาหาร ค่าเครื่องเติม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดงาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 206 ลำดับที่ 10 (สำนักงานปลัด)</p>		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	971,000 บาท
งบกลาง	รวม	971,000 บาท
งบกลาง	รวม	801,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้างตามอัตราที่ทางราชการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)</p>		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	จำนวน	156,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ที่แพทย์รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว ผู้มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ จำนวน 26 คน รวม 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2557-2559) หน้า 66 ลำดับที่ 1 (สำนักงานปลัด)</p>		

สำรองจ่าย	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าและสำหรับช่วยเหลือประชาชน ผู้ได้รับความเดือดร้อน ผู้ประสบภัยธรรมชาติ เช่น ภัยพิบัติ อุทกภัย อัคคีภัย และภัยอื่นๆ ฯลฯ ตามความจำเป็นและเหมาะสม ทันต่อเหตุการณ์ หรือกรณีที่มีความจำเป็นต้องจ่าย หรือเพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน หรือกรณีที่มีหนังสือสั่งการให้เบิกจ่ายจากเงินประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักงานปลัด)</p>		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	345,000 บาท
<p>1. เงินสมทบหลักประกันสุขภาพจำนวน120,000บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2549 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 78 ลำดับที่ 6 (ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p> <p>2. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนจำนวน225,000บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ยึดหลักการประชาชนออม 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบ 1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.4/ว1659 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 68 ลำดับที่ 19 (สำนักงานปลัด)</p>		
บำเหน็จ/บำนาญ	รวม	170,000 บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	170,000 บาท